



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร.๐๔๔-๐๔๙๔๗๓

ที่ นม ๕๑๐๐๔.๒/๑๙๑๑

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งเอกสารประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของภาครัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และเหตุผลสนับสนุน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

พร้อมนี้ สำนักคลัง ส่วนบริหารงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอส่งเอกสารประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขขัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ประกาศ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อดำเนินการลงในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (www.koratpao.go.th) และเว็บไซต์ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา (www.koratdla.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางอุไรวรรณ ภัทรพิติพล)
ผู้อำนวยการสำนักคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้มีโครงการ จ้างเหมาจัดซื้อครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขัง จำนวน ๖ รายการ นั้น
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขัง
จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้ในราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ บริษัท ดี อาร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๙๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวุฒิชัย วงศ์ปัญญา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา